

# Kinh mệnh lệnh FATIMA 2

Lời Kinh Công Giáo - Biên soạn : VD.

Phổ nhạc : Liên Bình Định

The musical score is written on ten staves in a single system. It features a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The time signature starts at 2/4, changes to 3/4, and returns to 2/4. The melody is accompanied by a bass line. The lyrics are written below the notes, with some words in italics. The score includes various musical notations such as slurs, ties, and triplets.

Lạy Đức Mẹ sầu bi, Mẹ đứng dưới chân thánh giá khóc lóc thảm thiết,  
khi nhìn thấy con Mẹ đang chết treo trên thập giá... Ôi, còn gì đau đớn tủi  
nhục bằng trái tim Mẹ như bị dao sắc đâm thấu. Thật thảm thương cho Mẹ, khi  
xưa Thiên Thần chào mừng: Bà đầy ơn phúc, thì nay thấy con một của  
mình, chết nhục nhã, Ai trông thấy hoàn cảnh này mà không nhỏ lệ,  
khi nhắm Đức Mẹ sầu bi, đứng lạng bên xác con. Mẹ  
đã chứng kiến muôn vàn cực hình con Mẹ phải chịu: bị đánh đòn, bị dội  
mão gai, bị vác thánh giá, và ngã xuống đất nhiều lần, bị lột áo, bị đóng  
đinh, và gục đầu tắt thở sau khi từ già Đức Mẹ, và trao  
phó loài người cho Mẹ. Rồi Mẹ đứng chờ để được ôm xác

K.FTMa 2

con vào lòng, một xác chết mà Mẹ đã nuôi nấng trên ba mươi năm, là  
nguồn yên ủi độc nhất của Mẹ, thì nay đã chết nhục hình thế  
này. Lay trái tim Mẹ, là nguồn yêu thương, cho con được thông phần đau  
khổ của Mẹ, cho con được cảm thấy tất cả sự khốn  
khó của con ở thế gian này, ví như hạt cát trong bãi sa  
mạc. Xin Mẹ hun đúc cho lửa lòng con cháy lên tình yêu thương  
Chúa chịu nạn, và lòng tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lay  
Mẹ, năm xưa khi hiện ra tại Fa-ti-ma, Mẹ đã phán bảo: Phải thực hiện Ba  
Mệnh Lệnh của Mẹ, thì sẽ được cứu rỗi. Nay con xin tuân hứa thi  
hành lời Mẹ dạy. Xin cho con được an ủi Mẹ dưới chân thánh  
giá. Xin Mẹ in vào lòng con năm dấu thánh Chúa... Xin chia sẻ cho

K FTMa 3

con những cực hình con Mẹ phải chịu. Con muốn đau cái đau của  
Mẹ. Con muốn lấy nước mắt con hòa lẫn với nước mắt Mẹ. Bao  
lâu con còn sống, con muốn đứng bên thánh giá để cùng khóc với  
Mẹ. Xin Mẹ đừng chối bỏ con. Xin Mẹ rửa sạch tội  
lỗi con, bằng máu thánh Chúa. Xin cho con mang chung với  
Mẹ, cái chết của Chúa Giê - su, cho con dự phần vào ơn cứu  
chuyện. Xin cho con say mê thánh giá, và máu con Mẹ. Xin  
đừng để con bị thiêu đốt trong lửa hỏa ngục. Xin bênh và cứu  
con trong ngày phán xét. Xin Mẹ ngăn cơn thịnh nộ của  
Chúa đối với con trong giờ lâm tử. Xin Mẹ phù hộ an ủi và  
hướng dẫn con về với Chúa, với Mẹ. A - MEN.